



ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๔๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร AI for Education (ครั้งที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๒๐๗๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. โครงการ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร AI for Education สำหรับผู้บริหารและครูทั่วประเทศ รูปแบบออนไลน์ Facebook Live เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรมความจำแลงแล้วนั้น

ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและครู ยอดผู้เข้าร่วมอบรมผ่าน Facebook Live จำนวนทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ คน และมีผู้เข้าอบรมย้อนหลังมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน รวมทั้งมีผลการสะท้อนจากผู้เข้าร่วมอบรมถึงประโยชน์จากการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสอนต่อยอดได้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดจัดอบรมหลักสูตร AI for Education สำหรับนักเรียนและครูทั่วประเทศ (ครั้งที่ ๒) รูปแบบออนไลน์ Facebook Live ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ แบ่งการอบรมเป็น ๒ รอบ ดังนี้

- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หลักสูตรเทคนิคการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หลักสูตรเทคนิคการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการสอนและการทำงาน

สำหรับครูผู้สอน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร AI for Education (ครั้งที่ ๒) ให้นักเรียนและบุคลากรในสังกัดที่สนใจ โดยสามารถสแกน QR Code เข้าร่วมการอบรมรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกลักษณ์ บุญเกษมสิน โทร. ๐๙ ๔๕๔๐ ๑๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสซึ้ง)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๓

“เรียนดี มีความสุข”



โดย อ. เก่ง  
ภูวนัย วรรณสอน

วิทยากรสอนใช้ AI การทำงาน  
และเป็น CEO บริษัท อีพอน จำกัด  
ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน

หลักสูตร

# AI FOR EDUCATION

ครั้งที่ 2

ก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยเครื่องมือ AI



สานอนาคตการศึกษา  
**CONNEX ED**  
ยุคใหม่ของการศึกษา คนใหม่ก่อ



วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2568

ลงทะเบียนเรียน **FREE!**

ไม่มีค่าใช้จ่าย

พร้อมรับใบประกาศฯ หลังจบหลักสูตร

9:00 - 12:00 น.

**SESSION ที่ 3 หลักสูตร AI สำหรับนักเรียน**  
เทคนิคการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการเรียนรู้

- AI สำหรับการเรียนรู้ (LEARNING)
- AI สำหรับการสร้างโครงงานและโครงการ (PROJECT)
- AI สำหรับการสร้างการนำเสนอ (PRESENT)
- AI สำหรับการสร้างสื่อ (MUSIC&VIDEO)



SCAN QR CODE  
เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม FACEBOOK&LINE  
ลงทะเบียนและเข้าอบรมนักเรียน

13:00 - 16:00 น.

**SESSION ที่ 4 หลักสูตร AI สำหรับคุณครู ครั้งที่ 2**  
เทคนิคการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการสอนและการทำงาน

- AI สำหรับการสร้างการนำเสนอ (PRESENT)
- AI สำหรับการออกแบบ (PHOTO&DESIGN)
- AI สำหรับสร้างสื่อการสอน (MULTIMEDIA)



SCAN QR CODE  
เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม FACEBOOK&LINE  
ลงทะเบียนและเข้าอบรมครู ครั้งที่ 2

\*\* สิ่งที่คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับการอบรม เพื่อลงมือทำไปพร้อมกัน \*\*

1. E-MAIL: GMAIL/OUTLOOK 2. เว็บเบราว์เซอร์ GOOGLE CHROME 3. คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน

**ที่มาของโครงการหลักสูตร Ai for Education ก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยเครื่องมือ AI  
สำหรับผู้บริหาร ครู และนักเรียน  
โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ทั่วประเทศ**

ในยุคที่เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ได้กลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจ การแพทย์ การศึกษา หรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันของคุณ AI มีศักยภาพในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อน และให้คำแนะนำตามบริบทของผู้ใช้งาน

ปัจจุบัน การนำ AI มาใช้ในภาคการศึกษา โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอน จะสามารถเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัลนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหลักสูตรหรือการประยุกต์ใช้ AI ในการศึกษายังเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากต้องมีการบูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จิตวิทยา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี ดำเนินโครงการด้านพัฒนาการศึกษา ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของการดำเนินงาน คือการพัฒนาผู้นำและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้าง Hard Skill และ Soft Skill ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึงเรื่องการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาบูรณาการในการเรียนการสอน โดยในการทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน ในการเสริมสร้างทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ ได้มีความร่วมมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ออกแบบหลักสูตรและจัดอบรม **หลักสูตร Ai for Education ก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยเครื่องมือ AI สำหรับผู้บริหาร ครู และนักเรียน** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนและการเชื่อมโยงความรู้จากหลากหลายสาขา รวมถึงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาผ่านการใช้ AI ในสถานการณ์จริง ซึ่งกำหนดการจัดอบรมจะเกิดขึ้น 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 หลักสูตร หลักสูตรเทคนิคการประยุกต์ใช้ AI เพื่องานบริหารสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารโรงเรียน และ หลักสูตรเทคนิคการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการสอนและการทำงาน สำหรับคุณครู (ครั้งที่ 1) ในเดือนธันวาคม 2567

ครั้งที่ 2 หลักสูตรเทคนิคการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน และ หลักสูตรเทคนิคการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการสอนและการทำงาน สำหรับคุณครู (ครั้งที่ 2) ในเดือนมกราคม 2568

โดยในการจัดอบรมครั้งที่ 1 ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่เข้าร่วมอบรม ดังมีรายละเอียดตามภาพ





